
 
 
สยองกับการใชจายเพ่ิมอีก 100,000 

ลานบาท 

วรากรณ์ สามโกเศศ   
วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  

วิกฤต "แฮมเบอร์เกอร์" สร้างความวุ่นวายไปท้ังโลก 
บ้านเมืองของเราก็หนีไม่พ้นท่ีจะถูกกระทบ การเตรียม
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจคานอํานาจซ้ือของคนต่างประเทศที่
หายไปจนซื้อสินค้าส่งอออกของเราน้อยลงเป็นสิ่งที่ควร
กระทํา อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตหลายประการที่เก่ียวข้อง
กับมาตรการเหล่าน้ี  
 
รัฐบาลมีแผนการใช้เงินอีก 100,000 ล้านบาท เพ่ิมเติม
งบประมาณปี 2552 ซ่ึงมียอด 1.835 ล้านล้านบาท 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการจ้างงานและเสริมรายได้
คนในชนบทคล้ายรูปแบบ "เงินผัน" สมัยก่อน เช่น สร้าง
ถนน สะพาน ขุดคูคลอง แจกเบี้ยยังชีพคนชรา ฯลฯ 
พร้อมกับเร่งรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ซ่ึงได้แก่สร้าง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ รวมเป็นเงิน 1.8 ล้านล้านบาท ใน 
3 ปีข้างหน้า และเน้นว่าถ้าหากกู้เงิน 100,000 ล้าน
บาท น้ีไม่ทันก็จะใช้เงินคงคลังไปก่อน 50,000 ล้านบาท 
 
นักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าสํานักไหนท่ีมีใจเป็นธรรมและมีใจ
เป็นไทยเพราะรักบ้านเมืองเมื่อได้ยินแล้วคงรู้สึกสยอง 
ผู้เขียนมีข้อสังเกตดังต่อไปน้ี 
 
(1) 
ถึงแม้การเพ่ิมเงินงบประมาณอีก 100,000 ล้านบาท 
เป็นสิ่งจําเป็นในสายตารัฐบาลเพ่ือรับมือกับปัญหา
เศรษฐกิจที่กําลังคืบคลานเข้ามา แต่ก็ถือได้ว่าไม่ใช่เร่ือง
ปกติที่เคยทํากันมา และวงเงินน้ันสูงอย่างยิ่ง (การกู้ยืมมา
จะทําให้เงินท่ีจ่ายออกไปท้ังหมดสูงกว่า 100,000 ล้าน
ล้านบาท แน่นอนเพราะมีดอกเบี้ยต้องจ่ายอีกมหาศาล 
ปัจจุบันมีหน้ีสาธารณะท้ังหมดอยู่แล้ว 2.82 ล้านล้านบาท 
หรือประมาณร้อยละ 30 กว่าๆ ของ GDP)  
 
การกู้ยืม 100,000 ล้านบาท น้ีจะทําให้การขาดดุล
งบประมาณของปี 2552 เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 2.5 
ของ GDP (ขาดดุลอยู่ประมาณ 250,000 ล้านบาท) 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 3.5 ซ่ึงถือว่าสูงข้ึนมาก  

 
 

 

 

แต่สิ่งสําคัญก็คือทําให้เกิดการขาดวินัยการคลังอันเป็น
หัวใจของการสร้างความน่าเช่ือถือในเร่ืองการจัดการเงิน
ทองของประเทศที่จู่ๆ ก็มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นมากโดยไม่คาด
ฝันมาก่อน 
 
เงินงบประมาณ 100,000 ล้านบาท น้ีผ่านการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรสมัยปัจจุบันท่ีจะปิดในวันที่ 28 
พฤศจิกายน ไม่ทันแน่นอน และสภาสมัยหน้าจะเปิดต้น
กุมภาพันธ์ 2552 หากเข้าสภาก็ต้องมีการตั้งกรรมาธิการ
พิจารณาซ่ึงใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 11 เดือน  
 
ดังน้ัน เร็วที่สุดที่จะใช้เงินบาทแรกได้จริงๆ ก็ไม่หนีต้น
พฤษภาคมซ่ึงทําให้เหลือเวลาใช้จ่ายในงบประมาณปีน้ีเพียง 
5 เดือนเท่าน้ัน  
 
ยิ่งบอกว่าหากไม่ทันก็จะใช้เงินคงคลังไปก่อน 50,000 
ล้านบาท ยิ่งฟังแล้วตกใจเพราะเงินคงคลังน้ันคือเงินสด
ของรัฐบาลท่ีเก็บสะสมมาจากการใช้ไม่หมดในปีก่อนๆ และ
ที่กองทุนและหน่วยงานต่างๆ ฝากไว้ เป็นเงินท่ีต้อง
เบิกจ่ายออกไปโดยกองทุนนอกงบประมาณและตาม
กฎหมายในลักษณะอ่ืนๆ  
 
เงินคงคลังถือว่าเป็นเงินสดสํารองท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่เก็บภาษีไม่เข้าเป้าทันตามเวลาก็จะได้ใช้เงินน้ีจ่าย
ออกไป เช่น จา่ยเป็นเงินเดือนข้าราชการ จ่ายดอกเบี้ย
ของพันธบัตร ฯลฯ ซ่ึงมีภาระผูกพันสําคัญ (ณ 30 
กันยายน 2551 มีเงินคงคลังอยู่ประมาณ 142,000 
ล้านบาท) 
 
การแค่คิดว่าจะใช้เงินคงคลังสํารองไปก่อนก็ทําลายความ
น่าเช่ือถือในการเป็นผู้ดูแลเร่ืองเงินทองของประเทศได้มาก
พอแล้วโดยยังไม่ต้องถึงกับนําออกมาใช้จริง  
 
ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเช่นน้ีการนําเงินคงคลังหรือ
เงินสํารองของรัฐบาลก้อนโตออกมาใช้จ่ายไปก่อนคือความ
ประมาทโดยแท้ 
 



(2)  
การเร่งรัดใช้เงินโครงการเมกะโปรเจ็คต์โดยเฉพาะเร่ง
ประมูลและลงนามรถไฟฟ้า 3 สายมูลค่า 177,287 ล้าน
ล้านบาท ให้ทันเดือนธันวาคมปีน้ีน้ัน มีผลช่วยเศรษฐกิจใน
ด้านเพ่ิมการจ้างงานน้อยมาก  
 
เงินท่ีจ่ายส่วนใหญ่คือซ้ืออุปกรณ์จากต่างประเทศ การ
ก่อสร้างก็ใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ การจ้างงานคนไทยมี
จํานวนไม่เกินเรือนหมื่นและกว่าจะเร่ิมก่อสร้างได้จริงก็ไม่มี
ทางทําได้ในเวลา 6-8 เดือนแน่นอน ดังน้ัน เงิน 
177,287 ล้านบาท น้ีไม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่
รุมเร้าในผลอันใกล้ได้ 
 
ประเด็นน่าพิจารณาคือเหตุใดจึงใช้ภาษีของคนทั้งประเทศ
จํานวนเป็นล้านล้านบาทสร้างความสะดวกให้แก่คน
กรุงเทพฯ เท่าน้ันด้วยรถไฟฟ้า 5 สาย มันเป็นธรรม
หรือไม่ต่อคนต่างจังหวัดกว่า 50 ล้านคน และเป็นหนทาง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์หรือไม่ 
 
มาตรการแก้ไขเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมก็คือสร้างการจ้างงาน 
เพ่ิมรายได้ และเหนืออ่ืนใดเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) 
หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของคนในชาติ 
 
โครงการที่น่าพิจารณาก็คือการระดมสร้างทางรถไฟ
คู่ขนานจากเหนือจดใต้ และจดอีสาน ด้วยเงินไม่ก่ีหมื่น
ล้านบาททันทีโดยแบ่งเป็นช่วงๆ และก่อสร้างพร้อมกัน 
(ดังเช่นสร้างมอเตอร์เวย์ตะวันออกสมัยที่พันเอกวินัย 
สมพงษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
 
ปัญหาโลจิสตคิส์ในด้านการขนส่งของบ้านเราจะลดลงไป
มาก เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ไปยาวนาน 
(เหมือนทางรถไฟปัจจุบันท่ีสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5) อีก
ทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตของชาติ 
และให้คนต่างจังหวัดที่จ่ายภาษีได้รับประโยชน์ ไม่ใช่ได้แต่
น่ังดูคนเมืองฟ้าอมรข้ึนรถไฟฟ้า 5 สายกันสนุกสนาน  
 
ประการสําคัญก็คือคนน่ังดูที่ร่วมจ่ายภาษีเหล่าน้ีส่วนใหญ่
เป็นคนยากจนของประเทศท่ีอยากได้บริการขนส่งที่ดี ๆ 
จากรัฐเช่นกัน 
 
คุณทักษิณ ชินวัตร อ้างว่าตนเองสร้างประโยชน์ให้แก่คน
ยากจน ทําให้คนรวยไม่ชอบใจจนถูกทําลาย เหตุใดเหล่า
นอมินีทั้งหลายจึงไม่ทําตามนโยบายของลูกพ่ีด้วยการสร้าง
รถไฟฟ้าเมืองกรุงน้อยสายลง และตัดเงินบางส่วนไปสร้าง
รถไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ของคนท้ังประเทศ  

หรือว่ารถไฟฟ้าหลายสายเหล่าน้ีมันหอมหวานกว่ารถไฟฟ้า
รางคู่ที่ใช้เงินน้อยกว่ามาก 
 
(3)  
ปัญหาเศรษฐกิจไม่จําเป็นต้องแก้ไขด้วยมาตรการเศรษฐกิจ
เสมอไป เมื่อรู้ว่าบางภาคการผลิต เช่น จิวเวลร่ี เสื้อผ้า 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ จะมีปัญหาในเร่ืองการ
จ้างงาน การมีแผนแก้ไขการว่างงานในภาคเหล่าน้ีด้วย
การให้ข้อมูลการจ้างงานในภาคอ่ืน การขอรับเงิน
ประกันสังคม การฝึกฝนทักษะเพ่ือทํางานในภาคการผลิต
อ่ืน การโยกย้ายแรงงานด้วยการช่วยเหลือของภาครัฐ 
ฯลฯ เป็นมาตรการที่สําคัญแต่ยังไม่ค่อยได้ยินกันนัก เรา
ได้ยินแต่การใช้จ่ายๆ ๆ โครงการต่างๆ เพ่ือสร้างงาน  
 
หลายคนหวาดเสียวแทนคนไทยท่ีอาจสูญเงินภาษีอากร
แบบตํานํ้าพริกละลายแม่นํ้า (ครกใหญ่และนํ้าพริกข้นเสีย
ด้วย) และหวาดเสียวแทนนักการเมืองและข้าราชการที่จะ
ติดคุกเพราะตั้งใจทุจริต และข้าราชการบางส่วนที่จะพลอย
ฟ้าพลอยฝนไปด้วย 
 
มาตรการการช่วยเหลือท่ีจะได้ผลมากที่สุดในด้านการผลิต
และจ้างงานก็คือการอุ้ม SME"s ทั้งหลายที่เป็นกลไก
สําคัญของเศรษฐกิจไทย การช่วยปล่อยสินเช่ือ การผ่อน
คลายต้นทุน การหาตลาด การช่วยเหลือด้านภาษีอากร 
ตลอดจนการให้คําแนะนําในด้านต่างๆ จะช่วยพยุงการจ้าง
งานได้อย่างเป็นกอบเป็นกํามากกว่าโครงการประชานิยม
ในชนบท และโครงการเมกะโปรเจ็คต์ที่บริษัทก่อสร้าง
ต่างประเทศจะได้ผลประโยชน์  
 
รายจ่ายเพ่ิมเติม 100,000 ล้านบาท จะเป็นประโยชน์ก็
ต่อเมื่อมีความจําเป็นอย่างแท้จริง และเบิกจ่ายไปอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ิมเติมขีดความสามารถในการผลิตของ
ประเทศ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งด้านการศึกษาของชาติ 
และตั้งใจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงโดยไม่มีวาระ
ซ่อนเร้นะสิทธิภาพ 


